

สรุปการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.

ผู้บริหาร	ประเด็น
<p>พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ที่พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล พร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทรงตรัสว่า โรคระบาดไม่ใช่ความผิดของใคร และรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุดด้วยความเข้าใจ มีระบบบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าถึงวิถีปฏิบัติที่ถูกต้อง และเหตุผลที่จะต้องปฏิบัติ - ขอแจ้งข้อมูลจากการประชุม ครม. ครั้งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีสั่งการให้รัฐมนตรีต้องช่วยกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในช่วงนี้ โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากไม่มีการรวบรวมข้อมูล หรือข้อมูลไม่ตรงกันก็จะเป็นปัญหา ซึ่งปัจจุบันได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ แล้วรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ขอให้ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่จังหวัดให้สนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงนี้ด้วย - เรื่องการห้ามออกนอกเคหสถานในยามวิกาล ปัจจุบันยังไม่มีมีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงให้ยังคงบังคับใช้ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ การประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีโทษค่อนข้างรุนแรงพอสมควร อยากให้ทำความเข้าใจกับประชาชน เพราะการประกาศบังคับใช้นั้น มีเจตนารมณ์คือ ไม่อยากให้มีมีการแพร่กระจายของโรค ไม่อยากให้โรคไปติดกับคนกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ จนถึงขั้นเสียชีวิต - เรื่องหน้ากากอนามัย รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาและแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยส่วนหนึ่งได้มอบ มท. ดำเนินการในพื้นที่เพื่อให้มีใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ เช่น อสม. อปพร. ท้องถิ่น ท้องที่ - ด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลได้ออกมาตรการในการดูแลประชาชนกลุ่มต่าง ๆ - การ Quarantine จะต้องทำให้เกิดผลสำเร็จ โดยมีเจตนาคือ ไม่ให้คนแพร่เชื้อไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อยับยั้ง ยุติการแพร่เชื้อในพื้นที่ จุดสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จคือ การ Quarantine และการทำให้ทุกคนดูแลสุขอนามัยของตนเองด้วยการ Social Distancing - การจัดเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ขอให้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ช่วยสร้างความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบว่าปัจจุบันกำลังมีภัยจากการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องงดการจัดงานในทุกกระดับ

ผู้บริหาร	ประเด็น
	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องประประประกอบศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอน กระทรวงมหาดไทยได้เรียนท่านจุฬาราชมนตรี ให้แจ้งแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งสำนักจุฬาราชมนตรีจะมีการประชุมวันจันทร์นี้ เมื่อทราบแนวทางแล้วจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป - ที่ผ่านมามีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคจังหวัด ได้ประกาศข้อกำหนดในการควบคุมโรคติดต่อในจังหวัด ซึ่งห้วงเวลา และมาตรการ ไม่เหมือนกัน และอาจอยู่บนฐานกฎหมายที่แตกต่างกัน ปัจจุบันรัฐบาลกำลังหาแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยพี่น้อง อปท. โดยอยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องการขยายระเบียบที่จะนำไปสู่การทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในที่ประชุม ครม. ก็ได้ร่วมกันหาแนวทางดำเนินการที่ทำให้ อปท. ดำเนินการได้อย่างสบายใจ - ขอขอบคุณ อปท. ที่ช่วยกันทำหน้าที่กากผ้าจนครบ 50 ล้าน ขอขอบคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ - การดำเนินการตามหนังสือสำนักจุฬาราชมนตรี ให้จังหวัดประสานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อดำเนินการร่วมกันต่อไป
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ความร่วมมือของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการดำเนินการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ออกไปจะไม่มีผล ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ ช่วยปลูกจิตสำนึก และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ จะช่วยให้การดำเนินการประสบผลสำเร็จ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย	<ul style="list-style-type: none"> - การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องสร้างความเข้าใจและได้รับความร่วมมือจากประชาชน ขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดทำความเข้าใจกับประชาชน ขอให้ทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่จะต้องเข้ากระบวนการกักกัน Local Quarantine - กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.4/13920 และที่ กค 0402.4/13918 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แจ้งปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป โดยอนุมัติให้จังหวัด และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัตินอกเหนือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ข้อ 18 กรณีขยายวงเงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในครั้งนี้ได้เป็นกรณีพิเศษในพื้นที่จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จังหวัดละ 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาดของโรค ทำหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์ ความเป็นไป

ผู้บริหาร	ประเด็น
	<p>ได้ พุทธิการณ์ ปัจจัยบ่งชี้ต่าง ๆ ว่า มีความจำเป็นต้องป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งเสนอมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด / อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่ออนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามหนังสือ ชักซ้อม ให้อปท. มีหน้าที่ตามกฎหมาย และสามารถใช้งบกลาง เงินสำรองจ่าย เฉพาะรายการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติยกเว้นแล้ว - ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกรณีการดำเนินการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทราบแล้ว - ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน กรณีที่มีคนไทยต้องเข้าประเทศ จะต้องเข้ากระบวนการกักตัวทุกกรณี ซึ่งถ้าคนในพื้นที่จังหวัดให้กักตัวในพื้นที่ หรือถ้ามีมากกว่า 10 คน ขอให้ส่งต่อไปจังหวัดปลายทาง - ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีมีบุคคลที่ไม่ใช่คนไทย เตรียมออกนอกประเทศ ถ้าออกไม่ได้ ให้ใช้วิธีที่เหมาะสม อย่าให้เกิดการชุมนุม ให้ดูแลทั้งคนไทยที่เข้าประเทศ และคนไทยไม่ใช่สัญชาติไทยที่ยังออกจากประเทศไทยไม่ได้
<p>นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เน้นย้ำการประสานจังหวัดต้นทาง จังหวัดปลายทาง ว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีโทรสารแจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว เพื่อส่งบัญชีรายชื่อบุคคลที่เดินทาง ทั้งจังหวัด ปลายทาง ต้นทางมายังกระทรวงมหาดไทยจะได้มีข้อมูล - การเดินทางในช่วงกำหนด Curfew ยังมีปัญหาเรื่องการเหลื่อมเวลาของจังหวัด ซึ่งข้อกำหนดตาม พ.ร.ก. กำหนดตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น แต่ในบางจังหวัด อาจจะมีเวลาเหลื่อมจากนี้ ซึ่งมีเหตุยกเว้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ การขนส่งเวชภัณฑ์ การขนส่งผู้ป่วย การขนส่งด้านพลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิง การขนย้ายประชาชนสู่พื้นที่ควบคุม เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ บุคคลที่มีความจำเป็นหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการธนาคาร ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค การขนส่งพัสดุภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตร หนังสือพิมพ์ การขนส่งสินค้าเพื่อนำเข้าหรือส่งออก การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืน การเดินทางไปหรือมาจากท่าอากาศยาน หรือ มีเหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ - กระทรวงมหาดไทยได้รับการแจ้งจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่ามีผู้ประกอบการโทรคมนาคม จำเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ในบางจังหวัดมีประกาศห้ามเดินทางเข้าออกพื้นที่ ขอให้จังหวัดพิจารณาอนุเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคม ในช่วงที่เราให้ประชาชนอยู่บ้าน การสื่อสารเป็นเรื่องจำเป็น - โรงงานผู้ผลิตหน้ากากมีข้อจำกัดด้านจำนวนการส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทย ซึ่งการส่งมอบจะมีการนับโดย อส. ผากผู้ว่าราชการจังหวัดปรับความพร้อมในการรับมือกับจำนวนหน้ากากที่ได้รับ
<p>นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางในการผ่านเดินทางเข้าประเทศ รัฐบาลได้ชะลอการเดินทางเข้าประเทศของคนไทย ทุกช่องทาง จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2563 มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร	ประเด็น
	<p>และวางกรอบไว้ว่า เฉพาะคนที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว จะสามารถเดินทางเข้ามาภายในประเทศได้ โดยทางเครื่องบินเฉลี่ยวันละ 200 คน แต่ต้องผ่านการคัดกรอง และต้องเข้าสู่กระบวนการ State Quarantine และในช่องทางบก คนไทยที่ต้องผ่านเข้ามา จะดำเนินการเหมือนทางอากาศ ซึ่งจะชะลอการเดินทางถึง 18 เมษายน 2563 โดยมีคนลงทะเบียนไว้ประมาณ 4,000 คน และทยอยเข้ามาตามช่องทางที่กระทรวงการต่างประเทศแจ้งมา</p>
<p>นายธนาคม จงจิริระ อธิบดีกรมการปกครอง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผ่าทันทันผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยกรุณาเน้นย้ำ อำเภอ สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งที่ผ่านมาได้ใช้ระบบ ThaiQM และเริ่มตั้งแต่ 10 เมษายน 2563 จะเพิ่มการสำรวจเข้าไปอีก คือ ประเด็นความต้องการความช่วยเหลืออย่างไร ได้รับผลกระทบอย่างไร โดยมีการจำแนกความช่วยเหลือในแบบ จำนวน 15 ด้าน ขอให้สำรวจให้ได้ข้อมูลอย่างแท้จริง เพื่อจะได้วางแผนช่วยเหลือต่อไป - การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในช่วงนี้ ขอให้ท่านปลัดจังหวัดมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ มีการเน้นย้ำฝ่ายปกครองเรื่องการพกอาวุธปืน การบริหารอารณณ์ให้ดี หากมีปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาการตัดสินใจ
<p>พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่อง Curfew ประกาศใช้เพื่อจำกัดการเคลื่อนที่ เคลื่อนย้ายของคน รัฐบาลยังไม่ทำเต็มรูปแบบ 24 ชั่วโมง โดยหลักคือ ต้องการลดจำนวนการเคลื่อนที่ ผู้มีอำนาจสามารถอนุญาต อนุโลมเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ถ้าทำไม่เข้มงวด ก็มีโอกาแพร่เชื้อได้มาก - การสร้างความเข้าใจในการ Local Quarantine ในพื้นที่จังหวัดให้ดี อยากรู้ข้อมูลที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่า ใครเข้าไปในพื้นที่ จำนวนเท่าไร กระทรวงมหาดไทยจะได้มีข้อมูลว่าจังหวัดดำเนินการอย่างไร เข้ามาในพื้นที่เมื่อไร ติดเชื้อเมื่อไร ถึงจะสามารถควบคุมได้ ถ้าหากดำเนินการไม่ดีก็จะตามตัวคนแพร่เชื้อไม่ได้ จึงจำเป็นต้องให้จังหวัดเตรียมพื้นที่สำหรับการ Quarantine และต้องประสานงานกันเป็นอย่างดีที่สุด เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันว่ามาตรการนี้ เป็นมาตรการที่จะสามารถป้องกันได้อย่างดี - พระราชบัญญัติการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 มีการประกาศในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งกรรมการตาม พ.ร.บ. เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ โดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งเจตนาารมณณ์ในการนำกฎหมายนี้มาบังคับใช้คือ ในยามที่ประเทศชาติมีปัญหา ทุกคนได้รับผลกระทบ ยังมีบุคคลบางกลุ่มกักตุนสินค้าเพื่อเอาเปรียบประชาชน เพื่อไม่ต้องมีการกักตุนสินค้าถ้าหากมีการ Lockdown จะต้องมีสินค้าอุปโภค บริโภคให้ประชาชนได้มีกินมีใช้ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจได้ในทุก ๆ ที่ที่คาดว่ามีการกักตุน และขอให้ทุกส่วนได้ใช้บทบาทของแต่ละส่วนบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของตนด้วยอย่างเต็มที่ และใช้มาตรการด้านการข่าวที่ดี ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจที่ดีกับประชาชน ให้มีมาตรการดำเนินการ แจ้งประชาชนต้องทำอะไร ราชการจะดำเนินการอย่างไร ผู้ค้าขายต้องทำอะไร เน้นย้ำ ต้องมีการสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจน ให้ประชาชนได้รับทราบ ว่า ต้องไม่มีการกักตุนสินค้าในพื้นที่

ผู้บริหาร	ประเด็น
นายธนาคม จงจิริระ อธิบดีกรมการปกครอง	- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำ ปลัดจังหวัดให้เตรียมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. นี้ โดยที่สำคัญคือการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 9 เพื่อไม่ให้มีการกักตุนโรค ภัยพิบัติ ไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน และไม่มีการขายของเกินราคา หากมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย	- นอกจากเรื่องดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีปัญหาหมอกควัน ขอเน้นย้ำ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอดส่องดูแล ให้ช่วยกัน ทำความเข้าใจกับประชาชน ไม่ให้จุดไฟเผาป่า เพราะส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพ และป่าไม้ ของชาติ ช่วยแบ่งเวลาในการทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องนี้ด้วย - ด้านปัญหาภัยแล้ง กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะต้องทำงานหนักช่วงนี้ ถ้ามีโครงการใดที่ทำได้ในช่วงนี้ ก็เร่งดำเนินการ ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และในขณะเดียวกันทางภาคอีสาน และเหนือก็มีพายุ ทั้งนี้ ก็ขอให้ช่วยดูแลประชาชน ในสิ่งเหล่านี้ด้วย แบ่งงาน และบริหารงานกันให้ดีด้วย
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย	- ฝากถึงพี่น้อง อบท. เรามีเครื่องมือสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งกองช่าง และกองสาธารณสุข ขอให้แบ่งงานกันโดยมอบหมายกองช่าง มีเครื่องมือแก้ไขปัญหา เรื่องภัยแล้งในช่วงนี้ และกองสาธารณสุขดำเนินการสนับสนุนการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ ปก. ให้ใช้พาหนะเครื่องจักรกลที่มีอยู่ เร่งดำเนินการด้านน้ำอุปโภค บริโภค ในช่วงแล้งนี้
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย	- สททช. ได้แจ้งกระทรวงมหาดไทย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจโครงการที่สามารถ แก้ปัญหาภัยแล้งได้ในส่วนของ กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอให้สำรวจ เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ไม่มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่มีการขัดแย้ง โดยขอให้มีการเขียนแบบ ประมาณอย่างชัดเจน มี ปร.4 ปร. 5 ซึ่งได้มี หนังสือแจ้งไปแล้วตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 ที่สำคัญ หากของงบประมาณแล้ว และ ถ้าได้งบประมาณ จะต้องสามารถทำได้
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย	- วิกฤตครั้งนี้ เป็นวิกฤตของชาติ หลายคนประกอบอาชีพไม่ได้ ต้องเดินทางกลับบ้าน เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และอื่น ๆ อีกมากมาย ขอเป็นกำลังใจและขอบคุณทุกคน ที่ได้ช่วยกันทำหน้าที่

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมการปกครอง